

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>หมอกควันภาคเหนือ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ว่า ล่าสุดวานนี้ (27 มี.ค.) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ หลายพื้นที่ค่าฝุ่นละอองลดลง โดยมีค่าฝุ่นละอองสูงสุดอยู่ที่ 132 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินจากค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร</p> <p>ทั้งนี้ ยังคงมีสาเหตุจากประชาชนลักลอบเผาเพื่อล่าสัตว์และหาของป่า โดยคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค. ภาคเหนือสภาพอากาศแปรปรวน มีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อน มีลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ อาจทำให้ปริมาณฝุ่นในบรรยากาศลดลงได้เล็กน้อย</p> <p>ขณะที่ คพ. ขอให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและดับไฟอย่างเข้มงวด เพราะยังมีจุดความร้อนกระจายอยู่หลายจังหวัด ควบคู่กับ ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์และการปฏิบัติตนเองที่ถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัด</p> <p>นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าไปแล้วตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. แต่ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร และยังคงมีการลักลอบเผาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงออกลาดตระเวน และเข้าดับไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>พายุฤดูร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองในบริเวณภาคเหนือ ประกอบด้วย จ.พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และกำแพงเพชร ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด</p> <p>ภาคกลาง ประกอบด้วย จ.สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มฝนลดลง บริเวณจ.ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ แต่ในวันที่ 28-29 มี.ค.ฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีแนวโน้มลดลง</p>
มติชน คอลัมน์ อย่างนี้ต้องShare	<p><b>มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน</b></p> <p>-เสนอข่าว ช่วงที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์เชลฟีเลียนแบบบักตู่คาดเข็มขัดนิรภัยกันยกใหญ่ คนแรกต้องยกให้ หมอโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ่ายรูปตัวเองนั่งเบาะหลังคาดเบลดต์ ปลุกกระแสคาดเบลดต์ไปตาม ๆ กัน ภายในวันเดียวข้าราชการ ผู้บริหาร สธ. รองปลัด สธ. นพ.สสจ.รวมพลังคาดเบลดต์กันหมด แม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องดีในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน แต่ก็ไม่อยากให้ผู้มีอำนาจลืมนึกคือ คนที่กระทำผิดกฎหมายจราจร ไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ งานนี้ตำรวจเข้มจับปรับจริงต้องไม่มีละเว้น</p>
พิมพ์ไทย	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.นมผง</b></p> <p>-เสนอข่าว นางสาวศศิธร วัฒนกุล หรือ ลอรา ดารา-พิธีกรชื่อดัง หนุนประสานเสียงไปยัง สนช.ให้ผ่าน พ.ร.บ.มิลล์โค้ด แจนนมแม่มีประโยชน์มากที่สุด ธุรกิจนมผงไม่ต้องห่วง ไม่ได้ห้ามขาย แต่ห้ามโฆษณาเกินจริงเท่านั้น ขอฝากความหวังไว้กับ สนช. ให้ กล่าวหาญ เข้มแข็ง เห็นแก่เด็ก ๆ และคุณแม่มือใหม่ ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมนมแม่เป็นตัวอย่างให้กับนานาประเทศ โดยดึงให้ภาคธุรกิจอยู่ถูกที่ถูกทาง ถูกเวลา ธุรกิจนมผงต้องทำตามกรอบกติกาที่ถูกต้อง</p>
ข่าวสด นิวร้อยแปด	<p><b>วอนช่วย'น้องมิน'ช็อกหมดสติที่เกาหลี</b></p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงการต่างประเทศ รับช่วยเหลือ'น้องมิน' น.ส.ระภีภรณ์ นาสะอ้าน บัณฑิตสาวป่วยกะทันหัน นอนโคมาเป็นเจ้าของหญิงนิทราในฮ่องกงไต้หวัน รพ.ที่เกาหลีใต้ ล่าสุดพ่อบินไปดูอาการ เตรียมรับกลับมาไทย โดยกระทรวง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>ต่างประเทศสำรองจ่ายค่ารักษาให้ก่อน แต่ครอบครัวต้องยอมรับสภาพหนี้ แม่เผยลูกหายใจเองได้แล้ว แต่ยังไม่ฟื้น ทั้งนี้ ลูกสาวเคยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง รักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. เผยคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศปีละ 3.4 ล้านคน มีปัญหาเจ็บป่วย 8% ส่วนเสียชีวิตมีเพียงแค่ 1 ในแสนคนเท่านั้น แนะนำเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทาง ถ้าไม่สบายควรจดผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องนำยาติดตัวตามที่แพทย์สั่งด้วย ไม่ควรดื่มเหล้าเพื่อแก้หนาว เพราะความร้อนออกจากร่างกายไม่รู้ตัว</p>
ผู้จัดการรายวัน M2F	<p><b>ส่งเสริมศักยภาพการผลิตวัคซีน</b></p> <p>-เสนอข่าว ในวันที่ 29 มี.ค.นี้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ได้นัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการส่งเสริมศักยภาพการผลิตวัคซีน และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ขององค์การเภสัชกรรม โดยให้แยกหน่วยผลิตวัคซีนออกมาเป็นอีกหน่วยงาน แต่ยังคงอยู่ภายใต้องค์การเภสัชกรรม ทำหน้าที่ทั้งวิจัยพัฒนา การผลิต และการตลาด เป็นการเฉพาะ เพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในอนาคต</p>
ไทยรัฐ	<p><b>สถิติเด็กไทยเตี้ยแคระแกร็น</b></p> <p>-เสนอข่าว นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า ได้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย พบว่า เด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี ประมาณ 1 ใน 10 หรือ 2.5 แสนคน มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น อัตรานี้สูงขึ้นเป็น 2 ใน 10 คนในกลุ่มเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษา เด็กผู้ชาย เด็กภาคใต้ และเด็กในครัวเรือนยากจนมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีภาวะเตี้ยแคระแกร็นสูงกว่ากลุ่มอื่น ขณะที่ 1 ใน 10 ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีภาวะอ้วน และมีแนวโน้มสูงในกลุ่มเด็กที่อายุเกิน 18 เดือน และยังพบว่ามีเด็กเพียง 1 ใน 5 เท่านั้นที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอด</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ชวนคนไทยดื่มนมเพิ่มส่วนสูง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้จัดโครงการ “รณรงค์บริโภคนมช่วงสงกรานต์” เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคนมเพิ่มขึ้นตลอดปีนี้ โดยจะจัดรณรงค์บริโภคนม ตามเทศกาลต่าง ๆ อาทิ เทศกาลสงกรานต์ วันที่ 1-15 เม.ย. วันดื่มนมโลกวันที่ 1-15 มิ.ย. ซึ่งในแต่ละเทศกาลจะจัดโปรโมชันลดราคา 540% ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ</p>
พิมพ์ไทย	<p><b>บริจาคยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นายยุทธนา ดันติพาณิชย์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม ลงพื้นที่มอบยาพร้อมตุ๋ยาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการ “ติดปีกเติมฝันแบ่งปันให้น้อง” ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว</p>
ข่าวสด	<p><b>บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ในมูลนิธิผู้ป่วยโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนจาก กสทช.และเอไอเอส ทู ดีแทค เปิดช่องทางรับบริจาคความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก ภายใต้โครงการ “ให้โอกาสความรัก ให้โอกาสชีวิต” ร่วมจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นสูง เพิ่มโอกาสแก่ผู้ป่วยเด็กหรือร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก”</p>
ข่าวสด	<p><b>สาวป่วยจิตบุกยิงพระ</b></p> <p>-เสนอข่าว สภ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท รับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าอาวาสวัดอารีทิววนาราม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกยิงรวม 3 นัดที่หน้าท้อง 2 นัด และหัวเข่าซ้าย 1 นัด จึงรีบนำตัวส่ง รพ.ชัยนาทนเรนทร ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นหญิงสาวถูกจับกุมตัวได้ในที่เกิดเหตุ สอบสวนทราบชื่อคือ น.ส.นาง (นามสมมติ) อายุ 31 ปี ด้านมารดาผู้ก่อเหตุเผยว่า ลูกมีอาการป่วยทางจิต รักษาตัวอยู่ที่ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ต้องกักขังติดต่อกัน ซึ่งตลอดเวลาที่กักขังตัวอยู่แต่ในห้อง จนเข้าวันนี้ลูกแอบขโมยรถออกจากบ้าน จนทราบว่ามาก่อเหตุดังกล่าว</p>
ไทยโพสต์	<p><b>เรือนจำต้นแบบปลอดบุหรี่</b></p> <p>-เสนอข่าว ชนุน นำโดย ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รอง ผจก.สสส. ผู้บริหาร จับมือเรือนจำกลางกำแพงเพชร ต้นแบบปลอดควันบุหรี่สื่อมวลชนเข้าชมพื้นที่จุดสมัครใจตายเผาปลอดใต้ต้นชนุน กำหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษเข้ม มาตรการจ่อมีด ลงโทษทั้งห้องตู่ที่วิจอบน 3-10 วัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p><b>อันตรายจากโอปิออยด์</b></p> <p>-เสนอข่าว มีการวิจัยว่าโอปิออยด์ (opioid) ส่งผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว เป็นกลุ่มสารเคมีที่มีคุณสมบัติคล้ายกับมอร์ฟิน ออกฤทธิ์มีผลต่อสมองรวมถึงระบบประสาทส่วนปลายของร่างกายและระบบทางเดินอาหาร ซึ่งศูนย์ควบคุมสารพิษในประเทศสหรัฐอเมริกาเผยว่า ในระหว่างพ.ศ.2543 -2558 ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับยาที่มีโอปิออยด์ตามใบสั่งแพทย์ของเด็กและวัยรุ่นจำนวน 188,468 ครั้ง เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไป มักจะได้รับสารโอปิออยด์จากการที่พ่อแม่ปล่อยปละละเลยไม่เก็บยาให้พ้นมือเด็ก ขณะที่เด็กอายุ 6-12 ปีมักได้รับยาผิดจากความผิดพลาดของผู้ให้ยา ส่วนวัยรุ่นและผู้ใหญ่จะใช้ยาเพื่อฆ่าตัวตายรวมทั้งใช้เป็นยาเสพติด</p>



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch